



OFFICE SALON ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO MỘT CĂN PENTHOUSE HIỆN ĐẠI

CĂN PHÒNG OFFICE SALON ĐƯỢC THÁI CÔNG THIẾT KẾ DÀNH CHO MỘT DOANH NHÂN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

# Office salon tại gia

TRẦN LAN

Có thể bố trí ngay trong phòng khách. Trong trường hợp này có thể coi góc làm việc như một phần trang trí của ngôi nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu chọn đặt bàn làm việc ở phòng khách cần quan tâm đến sự gọn gàng và thẩm mỹ. Một chiếc kệ sách, một chiếc tủ sideboard hay những ngăn hộc bàn sẽ giúp để tài liệu hoặc đồ đạc phục vụ cho công việc.

### Mùi hương

Mùi hương là yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng mang đến sự thoải mái cho một ngày dài làm việc. Mùi mực của máy in, mùi từ vật liệu hay những mùi khác có thể khiến bạn phân tâm. NTK Thái Công thường chọn mùi hương nhẹ, tươi mát như nến thơm Cire Trvdon hoặc từ hoa tươi. ■

Mời tham khảo thêm những bí quyết trang trí trên cửa hàng online của nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công tại địa chỉ: [thaicong.com](http://thaicong.com)

MỘT KHÔNG GIAN LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG SẼ GÓP PHẦN MANG ĐẾN MỘT NGÀY LÀM VIỆC HIỆU QUẢ. NHÀ THIẾT KẾ (NTK) NỘI THẤT QUÁCH THÁI CÔNG CHO RẰNG, CẦN 3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ CÓ MỘT KHÔNG GIAN LÀM VIỆC, ĐÓ LÀ: SỰ YÊN TĨNH, ĐÚNG CÔNG NĂNG VÀ THOẢI MÁI.

### Ưu tiên công năng của nội thất

Công năng của nội thất là yếu tố được NTK Thái Công khuyến khích quan tâm đầu tiên. Như căn phòng làm việc được Thái Công thiết kế dành cho một doanh nhân làm việc tại nhà. Vì không cần máy tính để bàn, chỉ với một chiếc laptop, do vậy, chiếc bàn làm việc chọn dài khoảng 1,2m với kiểu dáng đơn giản, tinh tế. Ghế ngồi có thể chọn kiểu armchair vừa đẹp vừa thoải mái thay vì một chiếc ghế chuyên dụng vì chủ nhà không nhất thiết phải ngồi một chỗ làm việc liên tục trong nhiều giờ mà có thể di chuyển đến không gian khác.

Để phòng làm việc luôn được ngăn nắp và tối giản, bố trí một kệ sách hay một chiếc sideboard sẽ giúp có thêm không gian để lưu trữ tài liệu, vừa là góc trang trí lý tưởng.

Với những ai phải ngồi làm việc nhiều giờ, có thể cân nhắc chọn một chiếc

ghế chuyên dụng hỗ trợ lưng và cổ. Với những người làm việc sáng tạo hoặc công việc cần nhiều công cụ hỗ trợ như một studio, bên cạnh một chiếc bàn làm việc nhỏ, có thể sắp xếp một chiếc bàn lớn hơn để có thể bày biện vật liệu hoặc dụng cụ cần thiết. Điều này giúp không gian làm việc được phân chia công năng rõ ràng, hỗ trợ cho quá trình làm việc.

### Vị trí

NTK Thái Công gợi ý đặt bàn làm việc nhìn ra ngoài và ghế ngồi quay lưng vào tường. Vị trí này giúp người ngồi có một tầm nhìn khoáng đạt và cảm giác làm chủ không gian, mang đến một sự thoải mái hơn.

Đồ nội thất là một ý tưởng tốt cho bất cứ không gian làm việc nào. Bởi chủ nhân có thể di chuyển nó và có thể phối với những món đồ trang trí khác.

### Vật liệu

Bạn có thể chọn vật liệu tự nhiên có



MỘT KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐƯỢC BỐ TRÍ TRONG PHÒNG KHÁCH

bề mặt như gỗ, da, nhưng... mang đến cảm giác thân thiện, thoải mái.

Màu sắc cũng ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần làm việc. Do vậy, những gam màu tươi sáng hoặc trung tính sẽ giúp không khí căn phòng dễ chịu hơn. Màu sắc cũng được chọn sao cho hài hòa với phần còn lại của ngôi nhà như trần, tường sàn, kiến trúc.

### Ánh sáng

Một không gian làm việc tại gia không nhất thiết phải cần ánh sáng đều và bao trùm hết không gian như văn phòng. Có

thể sử dụng nhiều nguồn sáng khác nhau với những điểm chiếu sáng một cách có chủ đích, giúp không gian làm việc hiệu quả, đầy cảm hứng nghệ thuật. Một chiếc đèn bàn để lấy ánh sáng cục bộ trên bàn làm việc. Nếu trong phòng làm việc có armchair hay một chiếc daybed có thể đặt thêm chiếc đèn đứng để đọc sách.

### Sự yên tĩnh

Một căn phòng riêng ở vị trí yên tĩnh trong nhà là lựa chọn lý tưởng nhất cho phòng làm việc tại nhà. Tuy nhiên, tùy vào diện tích hoặc sở thích của gia chủ,